

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 20 พ.ย. 2561 หน้า 5 เรื่อง โรงไฟฟ้าถ่านหิน

นิต้าคว่างบ50ล้าน 'เอสอีเอ'โรงไฟฟ้า

กรุงเทพธุรกิจ • นิต้า คว่างบ 50 ล้านบาท นิ่งที่ปรึกษา “เอสอีเอ” โรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ คาดลงนามสัญญาจ้าง ๓.ค.นี้ อีก 5 เดือนรู้ผล กระบี่-เทพา ควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ ด้านกลุ่มค้านถ่านหิน ขอมีส่วนร่วมกระบวนการศึกษา หวังสร้างการยอมรับของประชาชนในพื้นที่

นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะประธานร่วมคณะกรรมการกำกับ การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ เปิดเผยว่า วานนี้ (19 พ.ย.) คณะกรรมการ SEA ได้มีการจัดประชุมเป็นครั้งที่ 8 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้โดยเชิญศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มานำเสนอแผนการศึกษาในรอบสุดท้าย พบว่า นิต้า เป็นผู้ได้รับคะแนน สูงสุด โดยเฉพาะคะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

โดยหลังจากนี้ จะส่งผลการคัดเลือกให้นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานพิจารณา ก่อนส่งต่อให้คณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่ออนุมัติงบ 50 ล้านบาท สำหรับศึกษา SEA คาดว่า จะลงนามสัญญาว่าจ้างได้ ประมาณต้นเดือน ๓.ค.นี้ และจะเริ่ม ดำเนินการศึกษาตามกรอบระยะเวลา

ที่กำหนดไว้คือ ภายใน 5 เดือนแรก จะต้องมียกข้อต่อว่า จ.กระบี่ และ อ.เทพา ควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ และภายในเวลา 9 เดือน ผลการศึกษาจะต้องครอบคลุม 15 จังหวัดในภาคใต้

ทั้งนี้ คณะกรรมการ SEA ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. ถึง 5 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ยื่น ข้อเสนอโครงการทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิต้า และ ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้อง อันต้ามั่นจากถ่านหิน ในฐานะตัวแทน เครือข่ายสองฝั่งทะเล กระบี่-เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน กล่าวว่า เบื้องต้น ทางเครือข่ายฯ สบายใจที่ นิต้า ได้รับ คัดเลือกให้เป็นผู้ศึกษา SEA เนื่องจากนักวิชาการของนิด้าไม่มี ประวัติเชียวโรงไฟฟ้าถ่านหินมาก่อน แต่สำคัญที่สุดคือการออกแบบ กระบวนการศึกษา SEA ให้เป็นที่ ยอมรับของทุกฝ่าย

โดยในเร็วๆ นี้ทางเครือข่ายฯ จะประสานไปยังคณะกรรมการ SEA เพื่อขอให้ นิต้า มานำเสนอ แผนงานที่จะดำเนินการศึกษา SEA ให้กับกลุ่มผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่มีการลงนามเอ็มโอยูกับนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน ได้รับทราบ วิธีการ เพราะต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่เริ่มต้นวิธีการศึกษา